

Số: 422/BVHN-TCHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: ý kiến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Phó Giám đốc Phụ trách
Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

Kính gửi: Các Khoa, phòng, Đơn nguyên trực thuộc Bệnh viện

Căn cứ Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đối với ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai;

Căn cứ Quyết định số 3427/QĐ-SYT ngày 02/8/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai cho bà Phạm Thu Hà, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai quản lý, điều hành và làm chủ tài khoản Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai cho đến khi UBND Thành phố kiện toàn Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai.

Trong thời gian chờ UBND thành phố và Sở y tế Hà nội kiện toàn Giám đốc kế nhiệm của BVĐK Hòe Nhai, kể từ ngày 02/08/2021, đ/c Phạm Thu Hà, PBT ĐU – PGĐ Phụ trách bệnh viện sẽ chỉ đạo điều hành hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện với một số hoạt động cụ thể như sau:

Công tác tổ chức cán bộ: Đ/c Hà ký các quyết định nâng lương, ký gia hạn HĐLĐ (nếu có). Không ký các QĐ về bổ nhiệm, luân chuyển và tuyển dụng.

Công tác tài chính kế toán: đ/c Hà sẽ là chủ tài khoản thực hiện thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ nhu cầu thiết yếu về hoạt động chuyên môn của Bệnh viện. Không thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế, mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế và đấu thầu lớn, tạm thời chưa giải quyết thanh quyết toán các công nợ của các tổ chức, cá nhân.

Công tác kế hoạch nghiệp vụ: các đồng chí trong Ban giám đốc tiếp tục phụ trách và chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành các mảng công việc theo quyết định số 93/QĐ-BVHN ngày 12/03/2021 của Bệnh viện về phân công nhiệm vụ Ban giám đốc.

Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp giao Tổ công tác xã hội làm đầu mối tiếp nhận các thắc mắc, ý kiến của bệnh nhân và các đối tác, cơ quan (nếu có), sau đó báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Minh Hải - PGĐ Bệnh viện.



Đề nghị các đ/c Lãnh đạo khoa, phòng, đơn nguyên của Bệnh viện tiếp tục chịu trách nhiệm, thực hiện chức trách, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý mọi hoạt động của Khoa, phòng, ĐN mình theo phân cấp đã được giao.

Rất mong các toàn thể CBNV-NLĐ Bệnh viện đoàn kết, đồng lòng cùng tập thể BGD Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD BV;
- Lưu: VT, TC. *phm*

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH *phm*



Phạm Thu Hà

